

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทำทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ขึ้น สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลการสำเร็จ
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
การปฏิบัติงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน		/			ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดย การแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสมัครคัดเลือก
การออกใบอนุญาต หรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มาขออนุญาตใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ		/			ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้ความเป็นกลาง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การออกใบอนุญาต
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง และหรืออุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ	/				ดำเนินการจัดทำระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้

ประเด็นความเสียหาย	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิด	ตัวชี้วัดผลการสำเร็จ
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านค้าตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองสามารถดูได้ง่าย					ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุหรือการจ้าง	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การปฏิบัติหน้าที่โดยมีขอบเขตของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่เข้ามาเงินที่ลูกค้าฝากชำระให้กับการเงินแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	/				ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่าเงินมาชำระด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง	จำนวนร้องเรียนด้านการเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสียหาย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอนทยาโคก

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายไพพริจิตร บุญทา)

หัวหน้าสำนักปลัด